
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕๕7 

วันท่ี 23 กันยายน ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
5.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
6.นายวิษณุ  เกตุสุริยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
7.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
11.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
๑4.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
15.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
16.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
19.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
20.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
21.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
22.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
23.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
24.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
      (ลาปวย) 
2.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
3.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
4.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
     (ลากิจ) 
 

5.นายสุรินทร… 
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5.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
6.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นางมัณฑณา  แสงศิวะฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
9.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
11.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
12.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
13.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
15.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
16.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
17.นายสุวินัย  สนิทมวง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกร 8ว รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
19.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
22.นางขนิษฐา  พุมเจริญ  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
23.นางสาวฐานิตตา มณีดวง   เจาหนาท่ีธุรการ 4 
24.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
25.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
26.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักพัฒนาชุมชุน 3 
27.นางสาวสกลรัตน อินทรคูณ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
28.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
 

29.นายสุวิทย… 
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29.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
30.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
31.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
32.นายปญญาวัชร ดอกไมเทศ  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
33.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
34.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
35.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
36.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
37.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
38.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
39.นางสาวสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
40.นางสาวมณินทรา เจียรนัน   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
41.นางสาวสุวรรณวารี ตีสองเมือง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
42.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
43.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
44.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
45.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4   
46.นางสาวเกณิกา แยมศราง  นักพัฒนาชุมชน 5 
47.นางนฤมล  สืบเสนาะ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
48.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
49.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
50.นางสาวภูมิสิริ พิมประเสริฐ  นิติกร 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
51.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง  
52.นายสมพงษ          บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
53.นางสุจิตรา          อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
54.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
55.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
56.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
57.นางสาวอชิรญาณ  ผลพก   นักพัฒนาชุมชน 3 
58.นางสาวหทัยชนก มาริด   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
59.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
60.นายนครินทร  จันทรวงศกช  บุคลากร 5 
 
 

61.นายกฤษฎา… 
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61.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 
62.นายอิทธิพล   ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
63.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
64.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
65.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง    ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
66.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

เริ่มประชุม  เวลา  14.27  น.       

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล     เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้มีสมาชิกสภาฯลงชื่อและอ ยูในหองประชุม จํานวน 24 คน         
ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง และทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก 
  เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน     
  จังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติ
  ตอ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด   
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมั ยสามัญ สมัยท่ี 2 
  ครั้งท่ี 3 ประจําป 2557 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้        
  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเ วลาอันสมควรแลว กระผม 
  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3          
  ประจําป 2557  

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ        
                   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 
 
 

นายทรงศักดิ ์



- ๕ - 
 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗          
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔       

ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทอ งถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ /เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอ เมืองระยอง   

คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
  ๕/255๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัด ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓  ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิ น พ .ศ .๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้     

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมไดแก นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้   
 - วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒55๗ มีจํานวน ๔๖ หนา มีสมาชิกสภาองคการบ ริหารสวน

  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๗ คน ไมมาประชุมจํานวน ๑ คน ลาประชุมจํานวน ๒ คน 
  มีการประชุม  ท้ังสิ้น จํานวน ๑๑ วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

    ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 
      ๑. นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ เรื่อง เขตพ้ืนท่ีของผมมีพ้ืนท่ีสาธารณะ เปนท่ีดินวางเปลา    
ซ่ึงยัง   ซ่ึงยังไมใชประโยชนอยู 1 แปลง อยากจะใหกอสรางโรงพยาบาล 
       ๒. นายปยะ ปตุเตชะ เรื่อง การกอสรางโรงพยาบาลระยอง ท่ีอยูนอกเขตเมือง

  ระยอง เราไมรูไดเลยวาท่ีไหนเหมาะสม ถาเป นพ้ืนท่ีสาธารณะไมไกลเมือง อบจ . ก็จะเสนอ
  ให ผอ.รพ.และทีมงานไปดูความเหมาะสม       

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๕ น.   

 

 

- วันท่ี ๑๙... 
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 - วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒55๗ มีจํานวน ๒๓ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๖ คน ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน ลาประชุมจํานวน ๒ คน 
   มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๕ วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
    ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 

  ๑. นายเสนาะ  ยมหา  เรื่อง เชิญรวมโครงการหนวยบําบัดทุกขบํารุงสุข ณ วัดหวงหิน          
 ต.ชากบก อ.บานคาย  

     ๒. นางสาวอุมา วิภูษณะ เรื่อง  ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชน
  จังหวัดระยอง   
    ๓. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เรื่อง ปรึกษาหารือเรื่องของเวลาในการประชุมสภาฯ   
     ๔. นายสุรินทร  เปาอินทร  เรื่อง ฝากหนวยงานท่ีรับผิดชอบชวยดูวั นหมดอายุของ

  สินคาท่ีมา’ยองโอทอปดวย 
     ๕. นายเดชา บุญธรรม  เรื่อง ความคืบหนาในการขอรับการสนับสนุนรถ Ambulance 

  ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา  
 ๖. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรื่อง ขอบคุณกองชาง ท่ีไปแกไขปญหาเรื่องถนน

  ใหกับ เขต 2  อําเภอแกลง และเรื่องการจั ดหาสถานท่ีวางประดิษฐานพระเจาตากสินฯ  
  หลังจากเสร็จการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินฯ 

     ๗. นายปยะ ปตุเตชะ  เรื่อง รถ Ambulance ขณะนี้อยูในชวงการสงมอบ     
     ๘. นายมานิตย จันวัน  เรื่อง รายงานความกาวหนาของโรงเรียนมัธยมตากสิน
 ระยอง   
   ๙. นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  เรื่อง สอบถามคาใชจายของโรงเรียนมัธยมตากสินดวย 

 ๑๐. นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรื่อง ขอประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพแกลง 
 เปดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป เฉพาะนักการเมือง       

  โดยเลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.  
  ขอ ๔ คณะกรรม การตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ                   

  ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ๒.๑ รับรองรายงาน การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน            
  อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ . เขต 8 อําเภอเมือง  ขออนุญาตแกไขรายงานการประชุม      
  นะครับ หนาท่ี 34 ครับ บรรทัดท่ี 5 “อยางนอยควรแนบในญัตติของเขา ” เปลี่ยนเปน 
  “อยางนอยควรแนบเอกสารในญัตตินั้นๆ” และหนาท่ี 39 บรรทัดท่ีผมอภิปรายบรรทัดแรก 

 

ขอแกไข… 
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   ขอแกไข “กอนท่ีจะออกเปนเห็นชอบ ” เปลี่ยนเปน “กอนท่ีจะขอความเห็นชอบ” และบรรทัด
  สุดทายท่ีผมอภิปรายขอแกไข “ผานทาเทาไหร” เปลี่ยนเปน “เทียบทาตอปเทาไร” ขอบคุณครบั 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  
  นางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ . เขต 4 อําเภอแกลง ขอแกไขรายงานการ ประชุมนะคะ    
  หนาท่ี 14 บรรทัดท่ีดิฉันอภิปรายนะคะ บรรทัดท่ี 3 เปลี่ยนจากคําวา “เสนอ” เปนคําวา 
  “เสมอ” คะ ขอบคุณคะ 
นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู ในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ       
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗   เม่ือวันท่ี  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมั ยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงไดแจกให
  ทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  
  นางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ . เขต 4 อําเภอแกลง ขอแกไขรายงานการประชุมนะคะ    
  หนาท่ี 15  บรรทัดท่ีดิฉันอภิปรายบรรทัดสุดทายนะคะ ไมมีคําวา “ใหทานรัฐสภาให ”     
  นะคะ ขอบคุณคะ 
นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ        
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

 
มีสมาชิก… 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22........คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน เนื่องดวยนายพายัพ ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง           
ประธานสภาฯ ไดลาออกจากตําแหนงคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ มีผลทําใหตําแหนง  
  คณะกรรมการฯ วางลง 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับก ารประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด วยสมาชิกส ภาทองถ่ิน มีจํานวน ไมนอยกวา   
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาท องถ่ิน หรือบุคคล ท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ฯลฯ 
  ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิ ก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน 

ฯลฯ 
  ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 
  (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 
  ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับข อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน ผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต ท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และ
ใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
นายอุทิศ… 
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นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือบุค คลท่ีไมไดเปน  
รองประธานสภาฯ (2) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ       
  รางขอบัญญัติ 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุมและผูรับรองดวยอยางนอย ๒ คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เรียนทานประธ านสภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  
 นาย มนัส สมศักดิ์ ส .อบจ . เขต อําเภอ วังจันทร ขอเสนอทาน ส .อบจ .อุมา วิภูษณะ         

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอผูรับรองดวย/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม  

ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์
เสนอ  โปรดยกมือข้ึน จํานวน........20.........คน   

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ             
แทนตําแหนงท่ีวาง จํานวน ๑ คน  ไดแก ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ) 
 กรณีกอหนี้ผูกพัน 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๕๗ กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซ้ือ
หรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป         
ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเ สร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงิน ตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิต ติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ .ศ.2557 (วันท่ี 30 กันยายน  2557) 
 

องคการ… 
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   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมา ณ 
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ.2556 (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ . 2557 ) แลว ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทัน                
  ในปงบประมาณ พ .ศ. 2557 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวม
  โครงการมาเพ่ื อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ ายเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 57 วรรคสอง ดังรายการตอไปนี้ 
   -  กองการศึกษาฯ  จํานวน ๑ โครงการ  เปนเงิน 3๐,182,000 บาท (สามสิบลาน
  หนึ่ง แสน แปดหม่ืนสองพัน บาทถวน )  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการ          
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 (รายจาย   
  คางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ รายจาย ประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2556 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) กรณีกอหนี้
  ผูกพัน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบของ
  กระทรวงมหาดไท ย ในกรณีท่ีงบประมาณมีการกอหนี้ผูกพัน งบประมาณป 2556        
  ทางทานนายกฯ สามารถจะกันเงินได 1 ป ถาเกิน 1 ป ก็จะตองขออํานาจจากสภาฯ ซ่ึงสภาก็
  จะมีอํานาจขยายไปไดอีก 6 เดือน หลังจากนั้นถา 6 เดือนยังไมแลวเสร็จก็จะตองขอยกเวน
  ระเบียบโดยทานผูวาฯ ซ่ึ งโครงการนี้ มี 1 โครงการนะครับ ซ่ึงเปนโครงการกอสรางสระ   
  วายน้ําของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซ่ึงก็ตองขอใหทางสภาฯพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(2) 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองค การบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขออนุญาตทานประธานฯเรียนไปยังทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนขอมูลนะครับ หลายทานก็คง
  อยากรูวา ณ วันนี้สิ้นปงบประมาณ พ .ศ.2557 เราตั้งงบประมาณไว 1,500 ลานบาท      
  ณ ตัวเลขวันนี้มีเงินเขามาแลว 1,510,688,377.95 บาท นั่นก็หมายความวาเราไดครบ 
  100 เปอรเซ็นตแลวนะครับ เราก็คิดวาคงไมมีเขาอีกแลว เพราะวันนี้ก็วันท่ี 23 กันยายนแลว 
  เพราะฉะนั้นก็เกินอยู 10 ลานบาท เราคงทําอะไรไมได ก็คงจะตกเปนเงินสะสม เราคงจะไมทํา
  งบประมาณเพ่ิมเติม เงินสะสมก็จะใชยากนิดนึงในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แลว   
  ทานก็คงคิดวา 1,500 ลานบาทท่ีเราตั้งไว เราจายไปจริงๆ กับโครงการงบประมาณท้ังหมด
  เปนเงิน 759,160,085.19 บาท ก็หมายความวาเราก็ยังสอบตกอยูนะครับ ซ่ึงถาเราดูขาว
  ก็จะเห็นวารัฐบาลเรงใหเงินออกไปใชใหกับพ่ีนองประชาชน เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  เราจายไป
  ไดแค 50 เปอรเซ็นต  ท่ีเหลือก็เลยขออํานาจสภา ฯกันเงินไว ท้ังโครงการท่ียังไมไดใช         
  แตมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ ก็ข อกันเงินจํานวนท้ังสิ้น 60 โครงการ ก็คิดแลววามี
  จําเปนท่ีจะตองใช ท้ังหลายท้ังปวงก็เพ่ือประโยชนแกระยองและพ่ีนองประชาชน สุดทาย  

 

 

ก็คือเรา... 
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     ก็คือเราจะมีเงินสะสมท่ีมีอยูตัวเลขเดือนสิงหาคม 2557 เรามีอยู 8,315,083.05 บาท 
  บวกกับเงินท่ีเขามาเกิ นจาก 1,500 ลานบาท  อีก 10 ลานกวาบาท  เราก็เงินสะสมอยู      
  18 ลานกวาบาท ก็คือวามีเงินสะสมอยูเกือบ 20 ลานบาท ก็ขอเรียนทานประธานสภาฯ
  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดทราบขอมูล ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติขยาย เวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗ )    
กรณีกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปง บประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗ )    
กรณีกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๗)  
กรณีกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปง บประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ขอ ๕๙ วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 
หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประ ธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  (วันท่ี 30 กันยายน  2557)  
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติ งบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ พ .ศ.2556 (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจําป
  งบประมาณ  พ .ศ . 2557 ) แลว ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทัน                
  ในปงบประ มาณ พ .ศ. 2557 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวม
  โครงการมาเพ่ื อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)                          
  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 59 วรรคสอง ดังรายการตอไปนี้ 
   1. กองการศึกษาฯ    จํานวน  ๑  โครงการ  
  เปนเงิน  2,000,000  บาท 
   2. สํานักปลัดฯ           จํานวน   2  โครงการ   
  เปนเงิน   500,000   บาท 
   3. กองชาง     จํานวน   1  โครงการ   
  เปนเงิน  650,000   บาท 
                     รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน 3,150,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิ นงบประมาณ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ รายจาย ประจําป
 งบประมาณ พ .ศ. 2556  (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557) กรณีมิได     
 กอหนี้ผูกพัน  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

 ตองเรียนนะครับวาท้ังหมดเปนของกองตางๆ ท่ีเสนอมานะครับ กรณีท่ีตั้ง
 งบประมาณไวแลวยังไมไดกอหนี้ผูกพัน คือยังไมไดมีการ เซ็นต สัญญานะครับ จึงเรียนมา
 เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(2) 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ญัตตินี้เปนเงินงบประมาณป 2556 หลายทานก็คงจะคิดวาเงินอะไร ทําไมคางจาย ยอดคาง
  จายท้ังหมดท่ีญัตตินี้เสนอไปคือ 3,150,000 บาท แลวก็อยูในพ้ืนท่ี อ .แกลง 1 โครงการ
  ของกองชาง  กองการศึกษาฯ ก็คือจัดซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ           
  2 ลานบาท อันนี้ก็ติ ดดวยระเบียบวามีคําสั่งมาวาจะซ้ือคอมพิวเตอร  อบจ.ก็เล็กไป ทําไมได
  ตองไปใชอํานาจผูวาฯ ถาเกิน 5-10 ลานบาท ก็ตองใชอํานาจกระทรวงมหาดไทยมันก็เลย 

 

ทําใหชา... 
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  ทําใหชา เพราะวาไมใชอํานาจเรา กวาเขาจะตรวจสอบ กวาเขาจะอนุมัติ ก็เลยไมสามารถ
  ดําเนินการ ได แตเรารอก็วาจังหวัดจะประชุมเม่ือไหร จะพิจารณาโครงการอนุมัติใหเรามา
  ดําเนินการเม่ือไหรก็ตองใชเวลา  ก็เลยเรียนใหทราบ สวนกองชางโครงการกอสรางทางเชื่อม
  ระหวาง อาคารเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร  ตําบลทางเกวียน เปนเงิน      
  650,000 บาท อนุญาตทานประธานฯ ให ผอ.กองชางชี้แจงแทน สวนของสํานักปลัดมีอยู 
  2 รายการ ก็จะใหปลัด อบจ .ระยองเปน คนชี้แจงนะครับวา 2 รายการติดระเบียบอะไร   
  ทานสมาชิกสภาฯจะไดสอบถามเพ่ือความเขาใจ ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ ผอ.กองชาง ครับ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นายชาญชัย ภิรมจิตร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
ผอ.กองชาง ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย ชาญชัย ภิรมจิตร ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตชี้แจง
  โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางอาคารเรียนของโรงเรียนแกลงวิทยถาวรครับ  
  งบปร ะมาณ 650 ,000 บาท  เนื่องจากวาอาคาร 2 หลังนี้มีความตางระดับกัน         
  จริงๆโครงการนี้กองชางดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ออกแบบเสร็จเรียบรอย แลวก็สง
  เรื่องไปใหกองพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบแลว ในระหวางประกาศไมมี
  ผูรับเหมาเขามายื่นปร ะมูลเพ่ือเสนอราคาในการกอสราง กองพัสดุก็สงเรื่องมาใหกองชาง
  พิจารณา  กองชางเองก็ไดมีการไปตรวจสอบสถานท่ีเปนเหตุเปนผลเนื่องจากอะไร       
  เราก็มาเจอวาอาคาร 2 หลังนี้ เรามีการออกแบบคานข้ึนไปเชื่อมระหวาง 2 หลัง       
  ทางผูรับเหมาท่ีมีความสนใจท่ีจะประมูลงานไดเขาไปดูแลวก็ไมม่ันใจ เขาก็เลยไมประมูลงาน  
  เราเองก็ตองมาออกแบบใหม ตอนนี้ก็ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว อยูในระหวางจัดทํา
  ราคากลาง เพ่ือท่ีจะสงใหกองพัสดุดําเนินการ ก็ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ ปลัด อบจ.ระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นางมัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
ปลัด อบจ.ระยอง ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางมัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  สําหรับในรายการของสํานัก ปลัดท่ีขอกันเ งินในครั้งนี้นะคะ มีจํานวน  2 โครงการดวยกัน  
  โครงการนี้เปนโครงการท่ีเราตั้งไวเพ่ือประกอบกับการเสนอของบประมาณในเรื่องของ
  การกอสรางโครงการกอสรางพลับพลาท่ีประทับของ ร .5 บนเกาะเสม็ด ซ่ึงเปนโครงการ
  ตามยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ อบจ .ระยอง ซ่ึงเรื่องทาน นายก อบจ .มีนโยบายวาจะให
  เกาะเสม็ดซ่ึงเปนสถานท่ีประวัติศาสตร โครงการดังกลาวก็เปนโครงการสงเสริม         
  การทองเท่ียว เปนการฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรก็เพราะวาพลับพลาท่ีเราจะ
  กอสรางอยูในสัญลักษณของตราประจําจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนเรื่ องทางประวัติศาสตรท่ี
  ทางฝายทองเท่ียวฯไดดําเนินการ และก็ไดใหทางกรมศิลปากรเปนผูออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว 
  เราก็ไดเสนอของบประมาณ จากงบยุทธศาสตรของจังหวัดระยอง เพราะมองวาในเรื่อง
  ของภาพรวมของการทองเท่ียวทาง อบจ .ระยองควรจะเสนอของบประมาณจากจังหวัด 
  เพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมงบประมาณในสวนท่ีจะทําปายประชาสัมพันธกับทํารั้ว  

 

ในการท่ี… 
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         ในการท่ีจะกําหนดขอบเขตใหชัดเจนในเรื่องของท่ีดิน ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ ซ่ึงทาง อบจ .ได
  เปนคนขอใชท่ีดังกลาวจํานวน 5 ไร บริเวณหาดทรายแกว  ซ่ึงก็ไดรับอนุมัติเรียบรอ ยแลว 
  แตปรากฏวาเกิดการผิดพลาดก็คือป 2557 เราไมไดรับงบประมาณ เราก็ผลักดันโครงการ
  ดังกลาวอีกในปนี้ก็คือป 2558 เพราะฉะนั้นเราก็ตองยั้งโครงการไวกอน แตในปนี้เรา
  ไดรับงบประมาณแลว โดยผานทางงบของยุทธศาสตรจังหวัดระยอง โดยผานก ารเสนอ
  ของอําเภอเมือง ซ่ึง อบจ.จะเสนอขอโดยตรงไมได เพราะฉะนั้นเราตองเสนอผานอําเภอเมือง  
  ซ่ึงขณะนี้ก็ไดรับการประสานงานวาโครงการนี้ไดรับการอนุมัติในป 2558                 
  ในงบยุทธศาสตรจังหวัด ในจํานวนเงิน 19 ลานบาท และงบประมาณกอนนี้ก็จะไปใช   
  ในการกําหนดขอบเขตเป นรั้ว แลวก็การประชาสัมพันธโครงการ ขอนําเรียนสภา ฯ        
  เพ่ือโปรดทราบคะ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ )  
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ )  
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเ บิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๗)  
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๗ 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 
 

นายอุทิศ… 
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นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอน
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังนี้  
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 9 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
-    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 1 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2557 ดังกลาวนี้   มาเพ่ือใหสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณ าอนุมัติ 
  ก็ตองเรียนนะครับวา วาระนี้เปน การโอนลด โอนเพ่ิม จากแผนงานการศึกษา รายการท่ี 9
  คาจัดโตะทํางาน ตั้งไว 340,000 บาท โอนลดไป 130,000 บาท เพ่ือโอนไปเพ่ิมในหมวด
  ของ แผนงานบริหารงานท่ัวไป รายการท่ี 1 คาปรับปรุงบานพัก ขา ราชการ ตั้งไว  
  500,000 บาท ไดโอนลดไป 273,000 บาท ซ่ึงเดิมเราจะไมซอมก็เลยปรับลดเงินออกไป
  ใชในสวนอ่ืน แตตอนนี้ดูแลวเงินก็พอจะจัดการได แลวบานพักท่ีจะ ซอมแซมก็มี           
  ความทรุดโทรมมาก มีความจําเปนจะตองซอม ก็เลยโอนเงินจากแผนงาน การศึกษามา 
  130,000 บาท มารวมเปน 357 ,000 บาท ก็จะพอซอมบานประมาณ 2 หลังครับ        
  ขอบคุณครับ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....18.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 255๗  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจํา ป

งบประมาณ พ.ศ. 255๗  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๗  
   อนุมัติ           จํานวน ......17......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๗   
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ . แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

คนท่ี ๒ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

 โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
- คาจางพนักงานจางท่ัวไป   รายการท่ี 13 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ… 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 20 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 4 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 6 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 11 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการท่ี 4 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
-  ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)  รายการท่ี 15,17 

 
 
 

งบดําเนินงาน… 



- ๑๘ - 
 

งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 2 

-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 3,17 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 7 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,14 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 18 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย       รายการท่ี 4,6,12 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
-  เงินสํารองจาย     รายการท่ี 3.1 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รายการท่ี 29 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งบดําเนินการ… 
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งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย           รายการท่ี 12,20 

-  ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 8 

คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี 3 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 11 

- แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย        รายการท่ี 13,19 

งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการท่ี 3 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 5,6 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 4,5 

แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 2 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รายการท่ี 30 

 

 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
อําเภอเมืองระยอง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 31,32 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รายการท่ี 26 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
อําเภอเมืองระยอง 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 33 

อําเภอบานคาย 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รายการท่ี 18 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-  ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการท่ี 10 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งบดําเนินการ... 
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งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 17 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
อําเภอนิคมพัฒนา 
-  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 4 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)   รายการท่ี 5,6,7, 9,11,12, 

          14,16 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 9 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 2.3,4,8, 11,21 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 2,3,5,6 
คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1,4,5 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 8 

- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการท่ี 5, 6,7,8 

- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 1 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 11,16 

งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 11 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

งบดําเนินงาน… 
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งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,8,12 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 

แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาวัสดุ    รายการท่ี 1 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 34 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
เงินสํารองจาย 
- ประเภท เงินสํารองจาย    รายการท่ี 3.1 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 11 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 35 
 
 
 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- ประเภท รายจายตามขอผูกพัน   รายการท่ี 2.9, 2.15 

- ประเภท เงินสํารองจาย    รายการท่ี 3.1 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
-ประเภท เงินเดือน (ฝายการเมือง)  รายการท่ี 6 
-ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)   รายการท่ี 12,13, 14 

 งบดําเนินการ 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาตอบแทน    รายการท่ี 8 
 - ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี6,9,11,16,18,19 
 - ประเภท คาวัสดุ              รายการท่ี 4,10,12 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 5,10 
 - ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 4,10, 11,14 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 - ประเภท เงินอุดหนุน    รายการท่ี 1 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 7 
 - ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 12 
  งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน         รายการท่ี 7-10 
 - ประเภท คาครุภัณฑการศึกษา   รายการท่ี 2 
 - ประเภท คาครุภัณฑดนตรี   รายการท่ี 2 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 6 
 

แผนงาน… 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 26 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 - ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,6,12 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 36 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2557  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญทานนายก อบจ . ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายก อบจ . กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเรียนทานประธานสภาฯ  

ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาอันนี้คือ ญัตติเก็บตก หมายความ วาเรากําลัง
สํารวจเงินท่ีเราจะเหลือท้ังหมด เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ท่ีมีความจําเปน        
ผมขอเรียนเพ่ิมจากท่ีทานรองนายก อบจ . ไดนําเสนอญัตตินี้ มีรายละเอียดเปนจํานวน
มากและไปตั้งจายเปนรายการใหมไดไมก่ีรายการ ผมเรียนวาเปนสิ่งท่ีผมเคยนําเรียนท่ี
สภาฯ  แหงนี้แลววาเดือนกันยายน 2557 สิ้นปงบประมาณ เรากําลังดูวาเงินท่ีเรามีอยู
และสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการ โอนลดและไปโอนเพ่ิมในรายการท่ีจะทําโครงการ
ใหม จึงเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาเรากําลัง
เช็คเงินทุกบาททุกสตางค ในขณะท่ีเรา ทําอยูนี้ก็อยากจะมีเงินท่ียังเหลือและตองตกเปน
เงินสะสมของป 2557 อยูอีกแตอาจจะไมมากแลว หลังจากท่ีเราไดไลดูโครงการเล็กๆ 
เพ่ือใหกอประโยชนในการไปกอโครงการใหมและเปนประโยชนกับจังหวัดระยองของเรา 
ขอใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบและดู วาเห็นชอบหรือไม 
ขอบคุณครับ  
 
 
 

นายทรงศักดิ์... 
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นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร สิ่งท่ีผมอยากเรียนสอบถามผานทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหาร มี ๒ เรื่อง คือ 
๑.ในโครงการปรับปรุงสระวายน้ํา ซ่ึงเราทําสระวายน้ําพรอมอัฒจรรย สิ่งหนึ่งท่ีผมอยาก
เรียนผานทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารโดยเฉพาะคณะผูอํานวยการ คือเรื่องของการใช
ประโยชนจากสิ่งกอสรางท่ีเราผานงบประมาณไปให เปนท่ีรูกันวาในระบบราชการเม่ือเรา
ผานงบประมาณไปทําสิ่งกอสรางใดๆก็แลวแต สิ่งท่ีคุมคาท่ีสุดก็คือการใชงาน นั้นก็คือจัด
กิจกรรมใหสมํ่าเสมอ ใหสมกับงบประมาณท่ีเราไดลงไปซ่ึงมาจากภาษีของพ่ีนองประชาชน 
สวนเรื่องท่ี ๒ ผมอยากถามใหหนาท่ี ๙ ในรายการท่ี ๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หนาองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนเงิน ๑๐ ลานบาท ผมอยากทราบแนวความคิด  
ในการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาวาทานผูบริหารมีแนวความคิดในการปรับปรุงอยางไรบาง 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมเรียนวา
นายก อบจ . เรื่องสระวายน้ําในโรงเรียนมัธยม ขณะท่ีเราทําแบบนั้น เราคิดวาใชเงินเยอะแลว ถาเรามี  

อัฒจรรยเพ่ิมอีก เราก็ตองใชเงินเพ่ิมข้ึนอีก ในขณะนั้นเรายังไมรูวาเราจะมีเงินเหลือแบบนี้
ไหม เราก็เลยตั ดตอนเอาสระวายน้ํา สวนอัฒจรรยก็รอมีเงินชวงปลายป ผมเรียนวาคือเรื่อง
ใหมท่ีผมเพ่ิงรู เม่ือเชาผมประชุมกับโรงเรียนเรื่องสระวายน้ําวาเราจะบริหารจัดการอยางไร 
ผมพ่ึงทราบวาท่ีเรามีอยูนั้น เราจะเก็บเงิน ตองใหโรงเรียนจัดเก็บเงิน คาหองสมุด คาสระ
วายน้ํา เพ่ือทําใหคนมาใชหรือคนไมใชไดมีสวนรวม แตผมเพ่ิงรูวาเราไมสามารถจัดเก็บเงินได
เพราะสระวายน้ําท่ีเรามีกับเด็กนักเรียนท่ีเรามี ไมสามารถใหเด็กทุกคนสามารถลงไปหัด   
วายน้ําในสระได อันนี้เปนเรื่องใหญ หมายความวาเรามีสระวายน้ําสมบูรณแลวทุกอยาง 
จํานวนเด็กนักเรียนของเราท่ีในอนาคตท่ีจะมีอยู ๓-๔ พันคน ถาเก็บเงินทุกคนจะไมมีทาง   
ท่ีเด็กสามารถลงไปใชสระวายน้ําได เนื่องจากมีจํานวนเด็กนักเรียนเยอะ การบริหารในเวลา
คาบเรียนไมสามารถท่ีจะจัดการได จึงตองมอบใหโรงเรียนไปคิดวาจะทํายังไง ใหเด็กนักเรียน
ทุกคนตองวายน้ําเปน แตยังไมรูวาจะทําไดไหม เพราะสระวายน้ําไมพอ อันนี้เปนเรื่องใหม    
ท่ีเราคาดไมถึง เพราะฉะนั้นการท่ีเราตอเติมอัฒจรรย จริงๆในแบบตองมีอัฒจรรยดวย มีเด็ก
ไปนั่งไปพักผอน ในขณะท่ีเราขอไปนั้นอัฒจรรยไมมีแตวาเราเห็นมีเงินเหลือปลายปเราก็เ ลย
จะทําใหเสร็จเลย จะไดจบทีเดียว เรื่องนี้คือสระวายน้ําเดียวไมพอ จะใหทําอยางไร ก็ตองมา
ถามสภาฯ แหงนี้วาจะใหทําอยางไร เม่ือเกิดปญหาแลวจะตองอยางไร อันนี้คือเรื่องของ     
อัฒจรรย สวนเรื่องท่ี ๒ ท่ีทานถามคือ ในงบประมาณท่ีเราเพ่ิมเติมสวนใหญจะเปนเ รื่อง      
ท่ีใกลตัว เปนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน       
๑๐ ลานบาท เรามีตึกของเราเสร็จแลวใชงานมา ๒ ป แตวาดานหนาทานเห็นน้ําตก        
พ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูขางหนา ทานมองอยางไร เรามองวานาจะทําใหเปนรปูเปนราง รานคาจะตอง
ไปจัดโซนอยูแถวสโมสร เลยไปหนอยก็มีรานคาทุกคนสามารถมาขายของได ก็เขาไปอยู     
ในโซนท่ีจัดไวให ตรงท่ีขายอยูเวลานี้เปนน้ําตกหรือน้ําเนาก็แยกไมออก ก็ตองปรับใหดีข้ึน 
 
 

ทานอยาลืม… 
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ทานอยาลืมวาตอนนี้เรามีหนวยงานอ่ืนเขามาอยู ในองคการบริหารสวนจังหวัดของเราเยอะ 
แคท่ีจอดรถก็ไมเพียงพอ เราตองมาจัดระบบวาท่ีจอดรถตรงไหนจอดได เด็กนักเรียนมา
จากอัสสัมเขามาใชบริการพ้ืนท่ีของเราก็อาจจะมีท่ีใหบางพอสมควร ท่ีโลงหนาน้ําตกก็นาจะ
เปนโถงโลงสําหรับคนมานั่งคอย นั่งรอสวนราชการอ่ืนๆท่ี เก่ียวของ หรือจะมาติดตอกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด เราใหกองชางประสานงานในสวนนี้ใหวงเงินไววานาจะไมเกิน 
๑๐ ลานบาท ตอนนี้ถือวากองชางมีความพรอมในเรื่องของแบบและตัวเลขท้ังหมด ก็ตอง
เรียนวาทําทีเดียวใหจบเพราะนี้คือบานของเรา ท่ีจอดรถตอนนี้เราขามไ ปฝงเกษตรฯ    
เพราะท่ีจอดรถของเราเต็ม ก็ตองเจาะกําแพงของเขาเดินเขาไปจอดรถฝงโนนและเดินเขามา
ฝงนี้  นี่คือสิ่งท่ีเราจะสามารถดําเนินการไดในป ๒๕๕๗ ท่ีโอนมาท่ีเราคิดไว อีกเรื่องหนึ่ง   
ในวาระนี้คือเรื่องของปาย LED เราคิดวาโรงเรียนเรานาจะมีปายสําหรับ ประชาสัมพันธ
โรงเรียน กิจกรรม เด็กนักเรียนท่ีไดรับรางวัล ก็ตองมีโครงการประชาสัมพันธเพ่ือทําใหโรงเรียน
ของเราเปนโรงเรียนท่ีสามารถแขงขันกับโครงเรียนชั้น ๑ ในจังหวัดระยองได เราก็ขอใสไวใน
งบประมาณเพ่ิมเติมป ๒๕๕๗ นี้ ผมเรียนวาขณะนี้เราโชคดี วันนี้มีคนมา ติดตอขอบารมี         
ทานนายก อบจ . จะมาทําปายแบบนี้ในจังหวัดระยองเปนจังหวัดนํารอง ลงทุนเองท้ังหมด   
ใหคาเชาใหคาติดตอ ใหเวลา อบจ .ดวย ๖ นาทีตอหนึ่งชั่วโมง หรือจะขอเพ่ิมเปน ๑๐ นาที   
ก็ได ลงทุนเองท้ังหมดแตขอใหชวยประสานวาเอาตรงไหนจุดไหน คุยกันเ ม่ือสักพักนี้เอง    
ผมเลยบอกเขาบอกตองตัดสินใจเร็วๆเพราะผมกําลังเสนอโครงการนี้เขามาในสภาฯ แตผมก็
ปรึกษากองชางแลววาเราก็ตองเขาสภาฯ ไวกอน สวนเขาจะมาทําใหลงทุนเองท้ังหมด      
ใหเง่ือนไขใหอะไรเรามานั้นก็เปลี่ยนแปลงโครงการในสภาฯ ใหเปนประโยชนกับ อบจ .     
แตเขาก็ยืนยันวาเขาจะลงทุน ๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวก็พาไปดูจุดท่ีสี่แยกทับมา เกาะกลอย 
หนาแยกตากสิน พาไปดูตะพง สวนใหญแลวเปนพ้ืนท่ีท่ีเขาสนใจ อันนี้เปนเรื่องท่ีเปนขาวดี
เลยท่ีเราอาจจะไมตองลงทุนแตไดพ้ืนท่ีไดโฆษณา แตผมบอกไปชัดเจนวาถาเปนของโร งเรียน 
คาเชาก็ใหโรงเรียนไปเขาจะไดมีรายได สวนคาโฆษณาของเราชั่วโมงละก่ีนาทีก็เปนเรื่อง      
ท่ี อบจ .ตองประสาน อันนี้คิดวาทานสมาชิกสภาฯ หลายคนเห็นดวยวาถามีคนมาลงทุนก็     
ไมตองใชเงินเรา แตถาไมมีคนลงทุนเราก็ตองไปลงทุนเปนบางจุดบางพ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภาพ
เหมาะสม อยางหนาโรงเรียนมัธยมตากสิน สี่แยกตาขัน ตองเปนเรื่องของโรงเรียน           
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน เรียนวาโครงการท่ีไปตั้งจายเปนรายการใหมนั้น
อาจจะดูแลววาเราลงทุนใกลตัวแตก็อยากทําใหเกิดดุลยภาพเหมาะสมท่ีสุด จึงอยากเรียน
ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันกําลัง
สงสัยแตทานนายกฯ คงไดชี้แจง แตวาอีกนิดหนึ่งในหนาท่ี ๑๘ แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟา ถนน งบลงทุนท่ีจะโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม รายการท่ี ๓๖ โครงการจัดทํา
ปายประชาสัมพันธท่ีตั้งไว ๑๖,๑๗๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนการกอสรางปายประชาสัมพันธจอ 
LED บริเวณถนนสาย อบจ.รย. ๑๐๘ สายเชิงเนิน-ชากกระบก เมืองระยอง กําลังกังวลวา 
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 คาใชจายจะคุมกับคาซอมบํารุงหรือไม ถาเปนการเชาจะถูกกวาไหม แตเม่ือสักครูทานนายกฯ    
ไดพูดภาพรวมแลว ก็จะสอบถามวาในเงิน ๑๖,๑๗๘,๐๐๐ บาท นั้นติดตั้งจุดเดียวหรือไม
อยางไร อยากทราบรายละเอียดตรงนี้ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ในแบบท่ีออกนั้น เราออกกอน เราคิดมานานแลววาเราจะมีปายเพราะเราไปดูงาน
นายก อบจ . ตางประเทศ ซ่ึงทานสมาชิกสภาฯ หลายทานท่ีเดินทางไปหลายประเทศก็จะเห็นวาประเทศท่ี 

เขาเจริญแลว ปายเขาจะเยอะมากและก็สามารถหากินไดโดยปายเหลานี้ เพียงแตวาเราเปน
หนวยงานราชการ ซ่ึงเทศบาลก็คิดแตก็ไมมีใครมีเงินพรอมท่ีจะทํา แตถาจริงๆในระบบ
เศรษฐกิจก็คุมคา เพราะถาทําแลวก็มีการเชาปายทําโฆษณา ทําปายประชาสัมพันธ เราคิด
มากอนเพียงแตวาถาอยูในเขตของกรมทางนี้ยากมาก เพราะเขาจะไมอนุญาตใหเราเลยสัก
แหง เพียงแตวาถาเราคิดวาตรงแยกตากสินนั้นเปนจุดท่ีเราตองการจะทํา เราก็ออกแบบไว
เรียบรอยเปนปายเปนซุมประตู บนซุมก็จะมีปาย LED เมื่อเชาผมก็ไปดู  ผมคิดวาในเชิง
เศรษฐกิจท่ีเราบอกวาจะคุมหรือไมคุมนั้น ผมวาคุมคาอยูแลวแตการบริหารจัดการเปนอีก
เรื่องหนึ่งวาเราจะตองออกขอบัญญัติไหม จัดการอยางไรเก็บเงินอยางไรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
เพียงแตวาขณะท่ีเราคิดนั้นเราตัดสินใจวาพ้ืนท่ีท่ีเราพูดมาท้ังหมดเราตองทํากอนหนึ่งแ หงคือ 
แยกโรงเรียนมัธยมตากสิน ท่ีอ่ืนเราก็คิดไวและมีความเปนไปไดวาทับมาเราก็ไปคุยกับ
โรงเรียนทับมา เราไมตองไปคุยกับกรมทาง สี่แยกตะพงเราก็ไปใหอาคารโรงเรียนไวหลาย
หลัง คิดวานาจะไมมีปญหาเพราะเราใชพ้ืนท่ีนิดเดียว แตวาเรื่องขอใชพ้ืนท่ีไมอยากเทาเงิ น
ลงทุน ถาเราทําปายใหญและคุมคากับท่ีเขาทําอยูเงินลงทุนเยอะ เราคิดวาท่ีทําอยูนี้แหงเดียว
ท่ีแยกโรงเรียนมัธยมตากสิน แตท่ีผมเรียนเม่ือสักครูวาโชคดีมีบริษัทมาติดตอวาจะลงทุนให 
แตเราถอนเรื่องไมไดเพราะถาเกิดวันพรุงนี้เขากลับมาบอกวาเผอิญบริษัทมีนโย บายไมทําท่ี
ระยอง เราก็หมดโอกาสผมเลยบอกกองชางวาใหใสไวกอนและก็รอดูเขาวาจะมาทําตรงไหน 
ถาเขาไมทําตรงนี้หรือเขายังไมพรอมเราก็ตองเดินตามขอบัญญัติของเรา แตอันนี้เราไมไดทํา
เชิงพาณิชย เราทําเชิงประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน ทําปายทางเขาโรงเรียน เราม อง
ในเรื่องของการศึกษา แตถามีคนเขามาทําใหตามท่ีเขามาติดตอผม และผมติดตอใหกองชาง
เขาไปดู เขาอาจจะไมไดทําท้ัง ๔ แยก เขาอาจจะบอกวาเขาอยากทําท่ีทับมา หรือตะพง   
เราก็แหวอีกเพราะไมใชแยกท่ีเราตองการ เพราะฉะนั้นแยกท่ีเราตองการเราก็มีเงินแลวแตถา
เขาไมตองการเพราะเขาอาจจะคิดคนละแงกับเราแตเราตองการในแงของการประชาสัมพันธ
โรงเรียน เราก็ทําอันนี้คือเหตุผลท่ีจะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ   
ผูทรงเกียรติ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๒.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
 

สมาชิก… 



- ๒๘ - 
 

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

    อนุมัติ           จํานวน ......๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง  
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแ กไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗     

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค กรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ . แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ             
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

คนท่ี ๒ ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คาครุภัณฑงานบานงานครัว  รายการท่ี 3 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2557 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง 
ไดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

ตองเรียนวา … 
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ตองเรียนวาอันนี้เปนการแกไขขอความในขอ บัญญัติ โดยจํานวนเงินเทาเดิม 
เปนประเภทคาจัดซ้ือเครื่องตัดก่ิงไมแบบเครื่องยนต จํานวน ๑ เครื่อง เปนเครื่องยนต 
๒ จังหวะ เดิมกําหนดไวปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒๕ ซีซี ซ่ึงในการกําหนด
คุณสมบัติใหมนี้ เรากําหนดวาปริมาตรกระบอกสูบ ๒๗ .๒ ซีซี ซ่ึงสูงกวาเดิมควา มเร็ว
รอบไมต่ํากวา ๓ ,๘๐๐ กิโลวัตต / นาที อันนี้เปนการขอเปลี่ยนแปลงขอความ         
โดยจํานวนเงินคงเดิม จึงพิจารณาอนุมัติ  

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๒.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    อนุมัติ           จํานวน ......๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบป ระมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยก ารรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน      
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗            

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘           
  ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาค รุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ . แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม      
รองนายก อบจ.(๒) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ ขอเสนอญัตติ           

ขออนุมัตกัินเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 
  ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ .ศ. 2557 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   

จึงไดตรวจสอบการดําเนินการ   ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  2557 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก อสราง              
ท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ .ศ. 2557 แตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการดังกลาว มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป (ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 59 วรรคหนึ่ง ดังรายการตอไปนี้ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   1.  กองการศึกษาฯ         จํานวน  20  โครงการ 
เปนเงิน   25,796,611  บาท 

   2.  สํานักปลัดฯ          จํานวน  10  โครงการ    
เปนเงิน   16,666,700  บาท 

   3.  กองแผนและงบประมาณ      จํานวน   1  โครงการ   
เปนเงิน    2,000,000   บาท 

   4.  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ      จํานวน    2  โครงการ   
เปนเงิน    4,900,000   บาท 

   5.  กองชาง               จํานวน  27  โครงการ   
เปนเงิน  162,553,000 บาท 

   รวมท้ังส้ิน  60    โครงการ      เปนเงิน  211,916,311  บาท 
                  (สองรอยสิบเอ็ดลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสามรอยสิบเอ็ดบาทถวน) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  กรณีท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมเรียนไปตั้งแตวาระ
นายก อบจ . ตนๆ แลววา เราตั้งงบประมาณไว ๑,๕๐๐ ลานบาท เราใชไปแลว ๗๐๐ กวาลานบาท    

เหลือเงินท่ียังไมไดใชก็ประมาณ ๗๐๐ กวาลานบาท แตในสวนนี้มีท่ีเรากันเงินไว มีกอหนี้
ผูกพันและยังมิไดกอหนี้ผูกพัน สําหรับท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันหมายความวาเดือนนี้เราตอง
อนุมัติจากสภาฯ เพ่ือกันเงินท่ียังมิไดกอหนี้ผู กพัน ตามรายละเอียดท่ีทานรองนายก อบจ .  
ไดเสนอญัตติไปนี้ โครงการของกองการศึกษาฯ, สํานักปลัด, กองแผนฯ, กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  
 
 
 

และกองชาง... 
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และกองชาง ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องท่ียังมีความจําเปนท่ีเรายังตองดําเนินการตามแผนของ 
อบจ. ท่ีไดดําเนินการไว ก็เลยตอ งกันเงินแบบไมกอหนี้ผูกพันไว เพราะไมทันอยูแลวเพราะ
เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ สิ่งท่ีเรายังจะตองทําตอไปคือวันนี้ ๓-๔ โครงการ
ท่ีเราไปตั้งจายเปนรายการใหม เราตองไปขอกันเงินในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี       
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เม่ือมิไดกอหนี้ก็ไมไดผูกพัน เพราะเราไมสามารถทําทันใน ระยะเวลาท่ี
เราเหลืออยู เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วาเรามีความจําเปน            
ในโครงการท่ีเราจะขอกันเงินท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันในระเบียบวาระนี้ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักดิ์ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๒......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เ ห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ี ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน .......๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง  อ่ืน ๆ     

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ. หมอขวด เหล็กเพ็ชร  

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร    กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส .อบจ. 
เขต 5 อ.แกลง  ปญหามีอยูวาเวลาผูรับเหมาลงไปทํางาน  สวนมากแลว สจ .ไมคอยรูเรื่องกัน 
วางบตัวนี้เปนของใคร เพราะไมเคยมีการชี้แจงมากอน พอเสร็จแลวก็ไปรื้อทอน้ํา              
ทอประปาเขา แลวทําทางเสร็จแลวก็ไมตอทอน้ํา ชาวบานก็มารอง นาจะรอง อบต .นะ     
แตเขามารอง สจ .เลย มาดา สจ . โครงการท่ีเอามานี่ทําไมทําไมเรียบรอยน้ําทาไมมีใชไปรื้อ
ทอเขาพังหมดแลวไมตอ เราก็ไปบอก นายกฯ  ก็รั บปากวาจะทําวันนั้นวันนี้ ตรงนี้ ท่ีนําเรียน
ประธานสภาฯ หมายความวาเวลาท่ีผูรับเหมาไปทําใหแจงกอนเวลาไปทํา  มีปญหา           
แลวมาบอกเราภายหลัง  ปญหาก็เลยเกิด เพราะวาชาวบานสวนใหญเขาไมนึกถึง อบต .                 
ไมนึกถึงเทศบาล เขานึกถึง อบจ.เลย  เพราะ อบ จ.เปนองคกรใหญกวา ปญหามันจึงเกิด      
ในแตละเสนทาง  ในแตละท่ีไปรับเหมาทํานะครับ เพราะฉะนั้นตองเรียนวาเราจะทําอยา งไร
จะหาวิธีไหนเวลาท่ีผูรับเหมาไปรับเหมาหรือไปทําการยื่นประมูลซองไดแลวไป  ขอใหแจงสจ .
ในพ้ืนท่ีบาง เราก็จะไดไปชวยกันดูแล ปญหามันจะไดไมเกิด อีกเรื่องหนึ่งงบแตละงบทุมเทไป 

 

 

ท่ีโรงเรียน... 



- ๓๒ - 
 

 ท่ีโรงเรียนเยอะ  ตอนนี้มีสายขาวรายงานวามีครูก๊ักวิชาหมายความ วาคือสอนในหองเรียน    
ไมหมด แตกลับเอาไปสอนท่ีบาน อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เม่ือกอนท่ี ผมเปนสจ.ใหมๆ เวลาท่ีเรา
จะไปออกโครงการ อบจ.พบประชาชนหรือเราจะไปชุมนุมอะไรกัน สจ .สวนใหญก็จะไปกัน
คอนขางมาก แตตอนนี้ไมวาจะ อบจ.พบประชาชนท่ีไหนอยางไร รูสึกวาสจ.จะหายไปทีละคน
สองคนจนเหลือสจ .ในเขตพ้ืนท่ี สจ .ไมรวมตัวกันหรือไง  หรือมีภาระกิจกันมาก อบจ .        
พบประชาชนท้ังๆ ท่ีเปนโครงการของ อบจ. ทําไมไมไปรวมตัวกัน โดยเฉพาะของผมลาสุดเลย
มีสจ .ไป 4 คน ไมรูไปติดภารกิจกันตรงไหนไมรู อยากจะให รวมตัวกันไปรวมงาน เหมือน        
ตอนแรกๆ นะครับ จะทําวิธีไหนก็ฝากเรียนไว 3 เรื่องครับทานประธานครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงดวยครับ  
ประธานสภาฯ    

นายปยะ   ปตุเตชะ    ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรื่องแรกทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.รย ผูทรงเกียรติเรื่องผูรับเหมาไปทํางานในเขตพ้ืนท่ี ในสวนของ อบจ . กองชางรับไป วาตองแจง

ใหสจ.เขาทราบ  อันนี้เปนเรื่องท่ีดี ความจริงทาน สจ. ก็นาจะรูนะครับเพราะวามันอยูในเลม
หมด แลวทานก็อนุมัติใหสภาฯ ยกมือนี้ แลวเขาไปทําท่ีทาน ทานบอกไมรูขอใหไปเปดดูไดวา
มันอยูในงบประมาณของ อบจ.หรือเปลา เพราะฉะนั้นเราก็จะรับไปแลวเราก็จะไปแจง ไมได
มีผลเสียมีแตทางท่ีบวกเพราะฉะนั้นก็รับไว ท่ีจะดําเนินการ แตถาเป นงบของคนอ่ืน           
งบยุทธศาสตรเราก็ไมทราบเหมือนกัน ทานกับผมก็ไมทราบเหมือนกัน ประเด็นท่ีสอง ก็คือวา
ทานบอกเรื่องโรงเรียนก๊ัก  ไมนาจะใชโรงเรียนในเครือ  โรงเรียนเรียนมัธยมตากสินไหมครับ 
ท่ีครูสอนไมหมด โรงเรียนในเครือ อบจ.เราไหมครับ  

ส.อบจ.หมอขวด  เหล็กเพ็ชร ตอบไมไดครับทานนายกครั บ เพราะเขาบอกในภาพรวม เขาชี้แจงวามันเปน
โรงเรียน อบจ. ผมวาคงจะเปนโรงเรียน อบจ. แตวาเขาบอกมาเฉยๆ ครับ 

นายปยะ   ปตุเตชะ    ขอบคุณมากครับทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติครับ  ถาเรามีเรื่องอะไรนะครับ   
นายก อบจ.รย ทานอภิปรายมาเลยเพราะเรามีผูรับผิดชอบ  ผูบริหารโรงเรียนก็อยู เพราะจริงๆ แลวเรา       
  ไมเห็นดวยนะครับท่ีครูจะสอนอยางท่ีทานวา  นโยบายของเราท่ีทํางานรวมกัน โรงเรียนนี้      
  เราทุมเท เนื่องจากผมมาวิเคราะหแลว ยิ่งเราทําเทาไหรนะครับสิ่งท่ีสังคมบอกมา ก็ยิ่งสนอง
  ถึงความจําเปน จะเห็นวาเวลานี้การศึกษาเราแพแมกระท้ังลาว เขมร ทานรูสึกอยางไร  
  ขณะท่ีความรูสึ กท่ีเราคิด เราทํามากอนท่ีจะมีขาวท่ีจะมีการวิพากษวิจารณ เราเริ่มสตารท 
  เราเริ่มสราง เพราะฉะนั้นผมเรียนวาทานสมาชิก สภาฯ ทานประธาน สภาฯ  ฝายบริหาร    
  อยางพวกผม เราทุมเทนะครับ เพราะเราเห็นวาการศึกษามีความจําเปนมากกวาอยางอ่ืน    
  นะครับ เพราะฉะนั้น เราคิดวาอะไรท่ีเราทําไดในยุคเรานะครับ  เราก็จะทํา โรงเรียน  ผมก็ไป
  โรงเรียนมาเยอะนะครับ  ไมมีโรงเรียนไหนอยูมานอยๆ อยู 80 ป 100 ป เราตายไปแลว
  โรงเรียนก็ยังอยูเพียงแตเปลี่ยนผูบริหาร  เปลี่ยนครู  เปลี่ยนวิชาการตามสากลท่ัวไป  
  เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทานผู บริหารโรงเรียน ผอ .มานิตย ก็อยูท่ีนี่ก็อยากจะขออนุญาต       
  ทานประธานฯ ใหผอ.มานิตยไดอภิปรายวาโรงเรียนมีก๊ักวิชาหรือไมครับ ทานประธานฯ ครับ 
 
 
 
 

นายทรงศักด์ิ... 



- ๓๓ - 
 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  ขอเชิญ ผอ.มานิตย  จันวัน ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายมานิตย  จันวัน กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติท่ีเคารพครับ 
ผอ.รร.มัธยมฯ ผมนายมานิตย  จันวัน  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอ ง ขอเรียนชี้แจงในท่ีประชุมให

รับทราบนะครับ ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ อภิปรายไปวามีการก๊ักวิชาเพ่ือไปสอน
พิเศษท่ีบานนะครับซ่ึงเรื่องนี้เปนท่ีทราบกันดีในวงการศึกษาฯ แมกระท้ัง คสช . ก็ไดหยิบยก
เรื่องนี้มาพูดวาท่ัวประเทศขณะนี้มีการสอนพิเศษมาก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการเรื่องก๊ักวิชา
อยางท่ีทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปแลว อีกสาเหตุหนึ่งก็เปนความตองการ
ของผูปกครองและนักเรียนเองท่ีตองการท่ีจะเรียนพิเศษเพ่ิมเติมจากการเรียนในหองเรียน
ท้ังนี้เนื่องจากวาการแขงขันทางดานการศึกษาฯขณะนี้สูงมาก  ถาใครไมเรียนพิเศษเพ่ิมก็ดู
เหมือนกับวาจะสูคนอ่ืนไมไดเพราะวาคนอ่ืนมีการเรียนพิเศษกันมาก  แตสําหรับโรงเรียน
มัธยมตากสินร ะยองนั้นถาจะถามวาครูอาจารยมีการสอนพิเศษกั นไหม เรื่องนี้มีครับ แตคง
ไมใช เรื่องของการก๊ักวิชา  คงเปนประเด็นท่ีสองท่ีเปนความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูปกครองท่ีอยากจะใหเด็กไดเรียนเพ่ิมข้ึนท้ังเรื่องตองการใหมีความรูเพ่ิมข้ึนอยางหนึ่งและ
ตองการใหนักเรี ยนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เพราะสวนหนึ่ง ถาเด็กไมเรียน  เขา ก็เลน
โทรศัพท เขาก็เลนเกมส หรือไม ก็เท่ียว เพราะฉะนั้นผูปกครองสวนหนึ่งก็ยินดีท่ีจะจายเงิน
เพ่ือใหลูกของตัวเองไดอยูใกลกับครูบาอาจารยแทนท่ีจะใชเวลาไปในเรื่องท่ีไมเปนประโยชน   
ก็มาใชเวลานั้นมาอยูกับครูก็จะไดประโยชนมากกวา แตท่ีโรงเรียนอ่ืนไมไดทํา แตท่ีโรงเรียน
มัธยมตากสินทําเรื่องนี้ข้ึนมา  เรื่องของการเรียนพิเศษคือโรงเรีย นไดจัดการเรียนพิเศษท่ี
เรียกวา “ตากสินติวเขม  เติมเต็มความรู  มุงสูมหาวิทยาลัย ” ใหกับนักเรียน โดยใชเวลาเรี ยน
ปกติ ซ่ึงเราจัดใหนักเรียนชั้น ม .5 และ ม .3 ท้ังหมด 90 ชั่วโมง เรียนฟรีครับ เรียนฟรี      
90 ชั่วโมงนะครับ โดยใชติวเตอรระดับประเทศท่ีเขาติวออกใน Youtube, แบรนด ซัมเมอร 
แคมป , เปปทีน เราใชติวเตอรระดับนี้มาติวใหฟรี ซ่ึงถานักเรียนท่ีไมมีโอกาสท่ีจะไป เรียน
พิเศษกับครูท่ีบานก็เรียนกับท่ีโรงเรียน  เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนไดรับการติวใหเทาเทียม
กันหมด ในระดับชั้น ม.3 และ ม.5 สวนท่ีเขาไปเรียนเพ่ิมเติมในวันเสาร วันอาทิตย ก็คงเปน
ความพอใจหรือความตองการของแตละบุคคลครับก็ขอเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมทราบและ
ขอขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  มีทานใดประสงคจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทาน ส.อบจ.พายัพ   ผองใส 

ส.อบจ.พายัพ  ผองใส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ ผมมีเรื่องท่ีจะขอ
อนุญาตกราบเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังค ณะทานผูบริหารคงไมพนเรื่องความเดือนรอน
ของพ่ีนองประชาชนก็คงเปนในภาพรวมท้ังจังหวัดระยอง ซ่ึงในขณะนี้พวกเราทุกคนก็คง
รับทราบวาเปนชวงของมรสุมและเปนชวงหนาฝน ซ่ึงฝนในระยองนั้นตองบอกวาตกชุก     
เปนพิเศษ เม่ือฝนตกชุกปญหาก็เกิดท่ีตามมาคือปญหาอุทกภัยแ ละวาตภัยท่ีเกิด ข้ึน ใกลตัว
คือในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานของถนน ซ่ึงเอาเปนวาเปนถนนในความรับผิดชอบของ อบจ .
ระยอง ซ่ึงมีมากมายหลายสายทางดวยกัน ซ่ึงขออนุญาตกราบเรียนประธานสภาฯ ผานไปยัง 

 
 

 ทานผูบริหาร... 



- ๓๔ - 
 

  ทานผูบริหารวาขณะนี้ถนนของเรานั้นตองบอกวาไดรับความชํารุดและเสียหายคอนขางเยอะ 
 ซ่ึงถามวามันคงเปนเหตุสุดวิสัยละครับ ก็อยากฝากทาน ผูบริหาร วาอยางไงก็ฝากใหผูมีสวน

เก่ียวของออกสํารวจพ้ืนท่ีดูปญหาและความเดือนรอนของพ่ีนองประชาชนดวยนะครับ เม่ือ
ไดเวลาอันเหมาะสมก็คงจะไดทํางานรวมงานกันอีกครั้ง  ก็คือลงพ้ืนท่ีและไปซอมแซมถนน
และสิ่งอ่ืนท่ีมันชํารุดเสียหายเพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของพ่ีนองประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดระยองของเรา สวนของอําเภอเขาชะเมาหลักๆ 2 สาย คือสายเสนบานนา –  ชําฆอ
และอีกเสนคือเขาดิน- สี่แยกพัฒนานะครับ  ก็ขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยัง           
คณะทานผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ   
ประธานสภาฯ    

นายปยะ  ปตตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตินะครับ 

นายก อบจ.รย. จะใหกองชางรับไ ปสํารวจ นะครับดูวาเสียหายอยางไง  เราจะซอมแซมแบบไหน เพราะวา    
ทานตองยอมรับวาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานก็อยูกับเรามาเงินมันไมมากพอท่ีจะทําให
ถนนทุกเสน ทําไปรถมันเยอะ บรรทุกน้ําหนักเกินก็มากนะครับ  ทําไปแลวก็ใชไดไมนานก็พัง   
ก็ซอมกันอีกอยูอยางนี้ เ งินจากสวนกลางก็ไมมา ถายโอนก็ถายแตงานเงินก็ไมใหซ่ึงเปน
ปญหาซํ้าซากซ่ึงรอการปฏิรูปนะครับ ท่ีจะคิดวาเราจะทําอยางไงถึงจะมีเงินมาซอมแซม    
ถนนหนทาง ตองยอมรับวาเราตองเสียสละบางท่ีเราเอางบประมาณไปทําดานการศึกษาฯ 
ผมมีขอมูลแตวายังไมพูด วาดานการศึก ษาฯท่ีเราใหโรงเรี ยนยอนหลังไป 8 ป ท่ีผมมาทํา     
ปหนึ่งมีคนมาขอดานการศึกษาฯ ปหนึ่งเปน 1,000 ลานทุกป เราทํามา 8 ปแลวนะครับ
การขอโรงเรียนก็เปนหลักเดิมๆ นะครับซ่ึงเราก็ให ถาเราคิ ดวาเราไมใหเลย ทานรองหลับตา
วา เขาขอมาไมเก่ียวของ โรงเรียนไมใชอําน าจหนาท่ี ทานคิดวามันจะอยูอยางไรครับ          
ถาเปรียบเทียบกับเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาฯ ท่ีใหมายังเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 2 เขต
ของระยอง ปหนึ่งไดไมถึง 10 ลาน เราใหปหนึ่ง 200-300 ลานทุกป ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ยังไมสามารถทําใหเด็กแลวถาเราเอาไปทําถ นนท้ังหมดใหถนนของเราวิ่งได แตลูกหลานเรา
อยางไงครับ อันนี้คงไมกลาท่ีจะไปชี้นําทานๆ คงคิดเอง เพราะฉะนั้นการท่ีกระจาย
งบประมาณบางมีอยู 2 เรื่องสวนใหญๆ ท่ีเราทําหนึ่งดานการศึกษา ฯ กับ                            
เรื่องสาธารณูปโภค สองอยางเทานั้นท่ีเราทํา อยางอ่ืนเกษตรก็นอยมาก สาธารณสุขก็       
นอยมากนะครับเราไมไดไปกาวกายเขา อันนี้คือสิ่งท่ีเราเห็นอยู เพราะฉะนั้นผมเรียนวาเราคง
จะเขาใจในปญหารวมกันและแกไขปญหารวมกันใหกองชางใหไปดําเนินการ แตผมอยากจะ
อภิปรายอีกเรื่องหนึ่งท่ีทานสจ .หมอขวดพูด คือเรื่ องท่ีทานเปนหวงวาทําไมสมาชิกสภาฯ     
ไปงาน  อบจ.พบประชาชน จังหวัดเคลื่อนท่ีนอย ผมก็เรียนวาบรรยากาศการพบประชาชน     
ผมก็ยังตีบทไมแตกวาทําอยางไงมันถึงจะดีกวาเดิม  เวลานี้ผมปรับสถานการณทุกครั้ง         
วาประธานจะมาก่ีโมง ปรับวาประธานจะพูดนานไหม ชาวบานจะนั่งนานเกินไปไหม คนท่ีมา
รับของพิการบาง สูงวัยบาง เขาจะอยูอยางไงเขาจะปวดทอง  เขาหองน้ําก็ยาก คนก็คอย
ประคองมา เวลามาก็ตองคอยประคองมา เอารถไปรับมา สิ่งเหลานี้อยูในการประเมินของผม
ตลอด ถานานไปผมมองแลวนานไปผมจะบอกพิธีกรวา อบจ .เราอยาชาเลยนะเราอย าไปมัว
แตหวงเรื่องการหาเสียงไมมี ทําประโยชนใหเลยเร็วๆ เลยประธานมาจะพูดนานพูดเร็วจบเร็ว 

 
 

เขาจะได... 



- ๓๕ - 
 

 เขาจะไดกลับบานเขาหองน้ําหองทาอะไรลูกหลานเขารอรับอยู ผมเรียนวาทานมีความคิดวา
มันมีวิธีทางไหน ทานเคยเอาตลกมาเลน ใหตลกแคไหน คนแกผูสูง อายุคน พิการ เขาไมฟง
เขาไมสนุกเขาไมหัวเราะดวย เพราะเขาเม่ือย เขาอยากกลับบาน บางครั้งเขาก็บอกวาใหยืน
เขาแถวมอบถุงยังชีพ มีอยูครั้งหนึ่งเขาสั่งปฏิวัติ ไมเอาแลวแจกแบบนี้ไมดี  ใหผูสูงอายุเดินมา
รับถุงยังชีพ ผ มเห็นแลว ก็สงสาร เห็นไหมครับมันปรับทุกครั้ง บรรย ากาศแบบนี้คงก็เบื่อ  
ทานคิดวาผมไมเบื่อหรือครับ  ผมก็เบื่อครับ แตวามันเปนหนาท่ีเปนความรับผิดชอบท่ีเรา    
ตองไป  เพราะฉะนั้นผมเห็นวาสิ่งเหลานี้เรายังไมมีทิศทางท่ีจะทําไดดีกวาเดิม  มันก็ตองไป
อยางนี้ครับ  แตถามวาประชาชนไดประโยชนไหม สวนหนึ่งได แ ตวาวันท่ีไปท่ีเขตเกาะลอย
ของทาน  สจ.หมอขวด ฝนมันตกครับ มันก็เลยหงอยไปหนอย ทานอาจจะนอยใจเพราะวา
ทานไปงานอ่ืนเอาแรงเขาไวเยอะ ทานไปทุกงาน แตวาสมาชิกฯ บางทานไมไป อันนี้ทานตอง
ไปวากันเอง ผมขอรองวาครั้งตอไป ในปงบประมาณตอไป ทานอยาไปคิดมากท านคิดวาไป
เปนเพ่ือนฝายบริหาร ทานไมไปผมไปคนเดียวผมก็ยิ่งเหงาใหญเลย ยิ่งเบื่อใหญเลยนะครับ    
ก็ทนอีกปเดียว ผมก็จะหมดครบวาระอีกปหนึ่ง แลวจะมีหรือไมมีก็วากันไป ตอนนี้ก็คิดวาเปน
เพ่ือนผมก็แลวกัน  ทานประธาน สภาฯ ผมมีอีกวาระหนึ่งนะครับ ท่ีตองขอ อนุญาตเพร าะวา
ทานสมาชิก สภา ฯยังอยูกันพอสมควร เรื่องนี้เรื่องสําคัญท่ีอยากจะถือโอกาสเรียน           
ทานประธาน สภาฯ ผานไปยังสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรตินะครับ คือเรื่องท่ีผมเคยกลาวไว    
ขางนอก คือรัฐบาลมีนโยบายโดย กสทช .ทําโครงการแจกกลองดิจิตอลเปนคูปอง จังหวัด
ระยองอยู ในล็อตแรก 21 จังหวัด เพราะฉะนั้นกสทช . ไดเลขบานครัวเรือนจากกรมการ
ปกครอง จังหวัดระยองมีอยูสี่แสนกวาครัวเรือนเพราะฉะนั้นคนในจังหวัดระยองจะไดรับ
คูปองทางไปรษณียจาก กสทช . ทุกหลังคาเรือนท่ีมีชื่อเจาบานจะสงไปท่ีบาน เพราะฉะนั้นพ่ี
นองของทานท้ังหลายทานอยู ใน 30 เขตควบคุมท้ังหมดในจังหวัดระยอง  สิ่งนี้ทานควรจะรู
เม่ือเขารับคูปองแลวเขามีหนาท่ีเอาคูปองไปแลกกลองดิจิตอล กลองดิจิตอลนี้มีประสิทธิภาพ
อยางไรเดี๋ยวผมจะใหทานเลขา ฯศุภศักดิ์เปนผูอภิปราย สวนผมจะบอกวาหลักการกลอง
ดิจิตอลนี้มีหลายยี่หอ หลายบริษัท ท่ีทําก็เหมือนสินคาท่ัวไปมีดี มีกลาง มีหวย แลวแตความ
รับผิดชอบของบริษัทท่ีรับงานแนนอนมันก็มีดีมีไมดีเพียงแตวาเราจะพยายามคัดเลือกของดีๆ 
ใหกับประชาชนเพราะทุกคนไดเงินไดกลองเทากัน เพราะไมไดเสียเงินอะไรเอาคูปองไปแลก
กลองมาก็ไดกลอง กลองนั้นเม่ือรั บไปแลวไปใชท่ีบานชัด  ไมชัดอุปกรณขาด อยูท่ีสัญญาณ    
อับไหม สัญญาณชัดไหม ก็ตองไปดูไปใชสิ่งท่ีเราตองการก็คือกลองนี้ใชเงินไปหลายหม่ืนลาน
ถาชาวบานเอาไปไมใชเดี๋ยวหนูก็กัดสายไฟขาดหรือไมก็ท้ิงไวแตกพังสลายก็ไมเกิดประโยชน
เงินรัฐบาลก็เสียไปแลวเพรา ะฉะนั้นเรามีหนาท่ีทําโครงการของรัฐใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้นผมก็เรียนวา ผมรับโครงการนี้มาหนึ่งประชาสัมพันธผานทานประธาน สภาฯ 
ผานทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติใหรู และเม่ือทานข้ึนเวทีจับไมค งานศพ เจอชาวบาน   
ทานบอกไดเลยวาเปนโครงการของรัฐบาลผาน กสทช.ทานมีคูปองไปแลกไดท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาลท่ีเราจะประสานไวรับไดหมด ไมดีเปลี่ยนไมชัดบอกเทศบาล กองชาง 
สมาชิกฯ ผูใหญบาน กํานัน  ไปดูใหวาทานขาดอะไรทําไมถึงสัญญาณไมชัดบอกใหหมดนะ
ครับและใหเขาใชสอย เพราะกลองนี้จะรับสัญญาณได 48 ชองจากเดิมท่ีเรารับไดแค 
3,5,7,9,11 ไอทีวี แคนี้แตนี้รับได 48 ชองนะครับสิ่งเหลานี้ผมตองประสานผานทานวา 

 
 

ทานตองรู... 



- ๓๖ - 
 

 ทานตองรูใหมากถาชาวบานถามจะไดเขาใจวาเขามาอยางไงใชอยางไง ติดตออยางไงนะครับ
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทานประธานฯ ใหทานเลขาฯศุภศักดิ์ไดชี้แจงเพ่ิมเติมตอจากผมใน
รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  ขอเชิญทานเลขาฯศุภศักดิ์  ผุดผอง ครับ  
ประธานสภาฯ   

นายศุภศักด์ิ  ผุดผอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพทุกทานครับ 

เลขานุการนายกฯ กระผมนายศุภศักดิ์   ผุดผอง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขออนุญาต
อภิปรายเพ่ิมเติมจากท่ีทานนายกฯไดชี้แจงใหทานสมาชิก สภาฯ และทานประธาน สภาฯ 
ไดรับทราบในเรื่องของกลองทีวีดิจิตอล  ขออนุญาตปูพ้ืนนิดนึงนะครับคือทีวีท่ีเรารับชมกันท่ี
บานในปจจุบนัมีอยู 3 ระบบ ระบบแรกคือทีวีท่ีผานระบบของเคเบิลนะครับ จะดวยสายหรือ
ดวยดาวเทียมก็ตามอันนี้เปนเรื่องท่ีเราเสียคาบริการรายเดือนนะครับในกรณีท่ีทานรับทีวีผาน
เคเบิลเชนของทรู  ของเคเบิลระยองอยางนี้นะครับ สวนอีกแบบหนึ่งจะเปนทีวีผานดาวเทียม
อันนี้ทานไมเสียคาบริการรายเดือนก็จะเปนทีวีท่ีทานมีจานรับดาวเทียมไมวาจะเปนจานแดง
จานสม จนเหลือง จานดํานะครับอันนี้ทานไมมีคาบริการอันนี้ก็เปนทีวีระบบหนึ่ง สวนทีวี
ระบบท่ีสามคือทีวีท่ีเราดูอยูในปจจุบันคือระบบอนาล็อคท่ีมีสถานีทวนสัญญาณอยูท่ี              
เขาย ายดาในจังหวัดระยอง ซ่ึงทานมีภูมิประเทศของบานทานอยูบริเวณไหนตองตั้งเสา     
แบบไหน  เชน เสาหนวดกุง หรือเสานอกบานนะครับ อันนี้แหละทีวีอนาล็อคระบบนี้ท่ีเขา
กําลังจะเปลี่ยนเปนทีวีดิจิตอล เพราะฉะนั้นเวลารับสัญญาณจากภาคพ้ืนเหมือนกับระบบอนา
ล็อคเดิมนะครับ  ทานอาจจะฟงแลวทานอาจจะคิดวาทีวีดิจิตอลไมไดรับจากดาวเทียมหรือ   
นะครับ อันนั้นถาเปนท่ีบานทานรับดาวเทียมอยูแลว เขาก็จะปรับของระบบเดิมท่ีเปน
อนาล็อคก็จะเปนดาวเทียมท่ีทานรับผานดาวเทียมนะครับ เพราะฉะนั้นทีวีท่ีรับผานดาวเทียม
อยูแลว ทานไมตองไปทําอะ ไร ทานรับเคเบิลอยูแลวทานไมตองทําอะไร อันนั้นทานจะไดรับ
เปนระบบดิจิตอลโดยอัตโนมัตินะครับ สวนทีวีท่ีเราใชอยูในปจจุบันนี้เครื่องรับท่ีบานเราจะมี
ภาครับท่ีเปนภาครับอนาล็อคนะครับ ใครท่ีซ้ือทีวีท่ีมีอายุเกินกวานาจะเกินกวาสามเดือน    
ข้ึนไปจะเปนอนาล็อคหมด แตปจจุบันนี้ถาทานไปซ้ือทีวีทานจะไดทีวีท่ีเปนระบบดิจิตอลเลย
โดยท่ีไมตองใชกลองแปลงสัญญาณ ท่ีนี้ก็มาสูของทีวีดิจิตอลท่ีกําลังจะเกิดข้ึนเดิมท่ีระยองจะ
เปนเฟสสอง  เม่ือสัปดาหท่ีผานมา กสทช .ก็ไดปรับกลยุทธข้ึนมาอีกเอาพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ
ครอบคลุมไมนอยกวา 80% ใหมาอยูในเฟสแรกจากเดิมท่ีจะมีเพียงจังหวัดเชียงใหม โคราช 
สงขลา และกรุงเทพฯ กับปริมณฑลก็ปรับมาเปน 21 จังหวัดในภาคตะวันออกจะมีระยอง
เพราะวาอยูใกลสถานท่ีทวนสัญญาณ  เพราะฉะนั้นท่ีทานนายกฯ เรียนวามีอยูสี่แสนกวา
ครัวเรือนนะครับ กสทช .จะแจกใ นระยะแรกคือ 149,200 ครัวเรือน  ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของ   
แตละสจ .แตละทานท่ีทานตองไปดูซ่ึงบัญชีรายชื่อนี้ผมกําลังขออยูแตทาง กสทช . จะใหมา   
ในพ้ืนท่ีนาจะเปนวันท่ี 10 ท่ีเขาเริ่มแจกนะครับ อันนี้เรายังไมไดรายละเอียดท่ีชัดเจนนัก 
เพราะฉะนั้นในระบบขอ กสทช. ท่ีแจกจะเปนคูปองท่ีสงมาถึงบานแลว แตละบานท่ีมีเจาบาน
อยู คือมีคนท่ีอยูในบานถาบานท่ีเปนเลขท่ีวางเปลาเขาจะไมสงใหนะครับ เขาจะใหเฉพาะ
บานท่ีมีคนอยูเขาจะเปนคูปองมาใหทานแลกกลองมูลคาท่ี กสทช. ทําในปจจุบันนี้ท่ีใหกับ 

 
 
 

ผูรับจาง... 



- ๓๗ - 
 

 ผูรั บจางท้ังหลายท่ีจะผลิตกลองข้ึนมาใหในมูลคา 690 บาท เพราะฉะนั้นในมูลคา        
690 บาทนี้ ผูรับจะไดรับแคกลองสัญญาณดิจิตอลอยางเดียวนะครับ เปนลักษณะคลายๆ
กลองท่ีทานรับสัญญาณดาวเทียมอยูนะครับ แตจะมีแคสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตัวนี้เทานั้น
จะไมมีตัวเลขท่ี ทานเคยเห็นในดาวเทียม ในกลองรับเคเบิล หรือของดาวเทียมท่ัวไป จะเห็น
แคไฟท่ีแสดงสถานะวา ON อยูหรือไมเปดใหทํางานหรือไมแคนั้นเองนะครับ ไมมีบอกวาชอง 
ท่ีทานเปดอยูชองท่ีเทาไหร  นะครับอันนี้เปนสิ่งท่ี กสทช . กําหนดไวใน 690 บาท ไมมี
สายสัญญาณไมมีเสาสัญญาณนะครับ อยากจะเรียนใหทานสมาชิกสภาฯทราบไว ทานอาจถูก
ถามจากลูกบานหรือประชาชนท่ีทานไปพบนะครับ วาทําไม 690 คูปองท่ีเขาแจกมามันถึงได
เทานี้ อันนี้คือ กสทช . กําหนดไวเทานั้น สวนเสาสัญญาณท่ีเราใชกันในปจจุบันท่ีเปนเสา
หนวดกุงท่ีภายในบานนะครับ ของ ใหมจะเปนหนาตาแบบนี้นะครับ อันนี้เปนเสาสัญญาณ
ท่ีมาแทนหนวดกุงท่ีเปนดิจิตอลท่ีทานใชในบานทานก็ไปเสียบตอแลวก็ตอสายไปท่ีเครื่องแลว
ปรับหาทิศทางแคนั้นระบบดิจิตอลถาติดจะชัดเลย เหมือนกับดาวเทียมจะไมมีวาออกเปน   
เม็ดฝน เปนหิมะเปนอะไรไมมี สวนเสาสั ญญาณอีกชนิดหนึ่งสําหรับบานท่ีอยูหางไกลท่ีวา
ปกติตองใชเสาตั้งนอกบาน ก็จะเปนเพียงเทานี้ ท่ีเราเรียกวาเสากางปลากัน ก็ไปตั้งภายนอก
บานสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีตองหาเพ่ิมเติมนะครับจากท่ี กสทช . ใหสายสัญญาณจากกลองตัวนี้ไป
หาเครื่อง ถาทานเปนเครื่องระบ บเกาจะมีสายท่ีเปนสามเสนท่ีเปนแดง ขาว เหลือง ถาเปน
ระบบใหมจะเปนสายHDMI นะครับพวกนี้ตองซ้ือเองท้ังหมดในคูปองท่ี กสทช . แจกมาจะไม
มีเพราะฉะนั้นก็ข้ึนอยูกับบริษัทตางๆท่ีเขาจะมาบริการท่ีเขาจะมาแลกเปลี่ยนนะครับ         
วาเขาจะมีลักษณะท่ี โปรโมทชั่ นท่ีจะเ ปนสวนควบกันอยางไร เชนถาจะเอาไมมีกลอง          
ท่ีผมบอกวาไมมีอะไรเลยนะครับหันกลับมาเอากลองท่ีเหมือนกับดาวเทียมอยางนี้ มันก็จะมี
การเพ่ิมราคานะครับ บนกลองนี้จะมีแสตมปของ กสทช . ติดอยูนะครับ ตอนนี้มีอยูประมาณ
สิบกวาบริษัทท่ีไดรับอนุญาต บริษัทท่ี จะมาขายหรือมาใหแลกเปลี่ยนในระยอง ถาใครจะสง
สินคาเขามาบริษัทนั้นตองตั้งศูนยบริการในแตละจังหวัด ไมนอยกวาสี่ศูนยบริการนะครับ 
เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนท่ีเขามาโดยท่ีไมรับผิดชอบอยากใหทานสอบถามดูนะครับวาเขามี
ศูนยบริการศูนยซอมอยูท่ีไหนบางในจังหวัด ระยองเพราะบางคนอาจจะมาตีหัวเขาบานแลว
มาถึงมาแลกเปลี่ยนแลวลูกบานทานใชไมไดจะเคลมคืนภายในหกเดือน ก็ไมรูจะไปเคลมกับ
ใครเพราะเขาไมมีศูนยอยูอันนี้จะเปนปญหานะครับท่ีวาทานสมาชิกฯตองตอบตองแนะนํา
ตองอธิบายหรือมีคนมารองอุทธรณท้ังหลายในระยะขางหนาน ะครับ เพราะฉะนั้นเบื้องตนก็
ผมอยากเรียนใหทานประธาน สภาฯ และทานสมาชิก สภาฯ ไดรับทราบขอมูลเก่ียวของกับ    
ทีวีดิจิตอลเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน        ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปยะ  ปตตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับอันนี้ก็เปนขอมูลโดยท่ัวไปแตวาท่ีผมเนนก็คือวา 

นายก อบจ.รย. หนึ่งรัฐบาลเสียเงินแลวนะครับ สองคูปองแจกมาทุกบานเปนเฟสๆ ทุกบานตองไดคูปอง  
สามตองไปแรกเพ่ือเอากลองหรือตองมีการเพ่ิมเพ่ือใหท่ีจะไปทําใหความชัดหรือความจําเปน
ในการติดตั้งเสาอันนี้สํา คัญตรงท่ีวาตองไดของท่ีมีคุณภาพและตองใชประโยชนได ผมก็เลย
ประสานงานกับทองถ่ินวาเรานาจะมาทํางานรวมกันนะครับ ในการท่ีเราจะมาดูแลโครงการนี้ 

 
 

เพ่ือไมให... 



- ๓๘ - 
 

 เพ่ือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับ ซ่ึงผมคิดวาเราจะสามารถทําใหพ่ีนองประชาชนของเรา
มีปญหานอยไมง้ันเวลามีปญหาแลวไมรูรับไปแลวไมรูจะไปหาใคร ตัวแทนบริษัทก็ขายเสร็จ
แลวก็คงจะกลับบาน ไมใครจะมารับผิดชอบหรอกครับ ก็คงเปนพวกเราท่ีวาก็ตองมาตาม   
บางคนไมมีคูปองอาจจะตกหลน ทําไมฉันเห็นบานขางๆมี ทําไมเราไมมี อะไรทํานองนี้ 
คุณภาพไมไดของไมดี เพ ราะฉะนั้นก็เลยนําเรื่องนี้มานําเสนอใหทานสมาชิก สภา ฯ             
ผูทรงเกียรติ ไดทราบถึงโครงการแลวก็คิดวาผมจะประสานงานทองถ่ินท้ังหมดตอนนี้ก็ได
ประสานไปแลวอําเภอบานคาย, วังจันทร, เขาชะเมา นะครับ  ปลวกแดงก็กลับบานหมดแลว 
ก็เลยยังไมไดประสานสวนท่ีเหลือ อําเภอแกลง , อําเภอเมือง อยางนี้เราก็ตองประสานงา นวา
เราจะทําอยางไรถึงจะใหประชาชน ทานอยา ลืมวาถาเราไมประสานงานใหเขารับคูปอง      
เขาจะไปไหนครั บ ไดคูปองแลวหลับตาแลวจะไปถามท่ีไหน  ถาไปแลกท่ี เซเวน เขาชะเมา      
มีเซเวนไหมครับก็ไมมี บานคายก็มี 2 แหง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ฝากทานไวเปนแนวทาง   
ในการบริหารจัดการตอไปนะครับ  ขอขอบคุณทานประธาน สภาฯ ผานไปยังสมาชิก สภาฯ              
ผูทรงเกียรติ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน  ขอเชิญทาน ส.อบจ.พายัพ   ผองใส ครับ 
ประธานสภาฯ    

ส.อบจ.พายัพ  ผองใส ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมอีก
เล็กนอยครับ เม่ือสักครูท่ีทานเลขาฯไดกรุณาชี้แจงวาบริษัทท่ีเขามามีหลายสิบบริษัทนะครับ
แลวบริษัทท่ีเขามาก็คงจะตองมีความพรอมท่ีใหบริการ ผมอยากจะสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมวา
บริษัทท่ีเขามานี้เปนบ ริษัทอะไร แลวมีศูนยบริการท่ีเขาจะมีใหบริก ารอยางนอยสี่ศูนย เรามี
ครบทุกอําเภอหรือเปลาครับ  เพ่ือวาเราจะไดประชาสัมพันธใหรับทราบวาถาตองการสิ่งของ
เพ่ิมเติมจะหาซ้ือไดท่ีไหนอยางไรครับ เพ่ือความชัดเจนในการทํางานครับ 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน        ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายปยะ  ปตตุเตชะ ก็มีหลายบริษัทแตละบริษัทนะครับ เพียงแตวาทุกบริษัทมีความรับผิดชอบตางกัน  

นายก อบจ.รย. เขาใหมีศูนยอยางนอยสี่ศูนยก็คือไมไดมีทุกอําเภอนะครับ  เพราะเรามีแปดอําเภอ  แตวาสิ่งท่ี
เราจะบริหารจัดการก็คื อวาศูนยท่ีบานคายเพ่ือบริการประชาชนเราใชท่ีอุทยานน้ําตกเขา
งวงชาง ศูนยท่ีวังจันทรเราใชท่ีตลาดกลางยางพารา ถามีการประชุมอะไรนะครับทองถ่ิน 
สวนนิคมพัฒนากับบานฉางเราอาจจะใชท่ีมา ’ยองคือเรามีความพรอมท่ีมีสถานท่ีท่ีมีอะไร
อยางนี้นะครับพรอมท่ีจะใช สวนอําเภอเมืองยังหาไมเจอเลยนะครับยังไมรูจะใชท่ีไหน อําเภอ
แกลง, เขาชะเมา ศูนยท่ีอําเภอแกลงมีนะครับแตเปนศูนยท่ีเขาตั้งไวกอนเราอยางนี้นะครับ
แลวแตใครจะตั้งท่ีไหน อันนี้ถาบริษัทไหนไมมีศูนยบอกไวเลยครับวาตีหัวเขาบานนะครับ
ตอนนี้มีคนรายงานผมแลววามีใบแตงตั้งมาใหเสร็จเลยนะครับ เม่ือวานผมเจอทานกํานันชัยท่ี 

 ปลวกแดงเขาบอกวาอยูๆ ก็มีใบแตงตั้งมาเปนศูนย  เขาไมรูเรื่องเลยหมายความวาเอาชื่อเขา
ไปให กสทช เพ่ือใหเขารูวามีศูนยนะตามแบบ แตวาศูนยบริการจริงไมจริงอีกเรื่องหนึ่ง กํานัน
ชัยบอกสะดุงเลยมีใบแตงตั้งมาบอกวาเปนศูนยขอรับคูปองดิจิตอล ซ่ึงกํานันชัยบอกไมรูเรื่องเลย
แลวไมรูจะยุงทําไมอยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นก็เรียนวาเรื่องก็เปนเรื่องสําคัญเพราะเปนเรื่อง
ท่ีจะทําประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนไมใหเสียเงินงบประมาณไปฟรีๆ ขอขอบคุณ        
ทานประธานสภาฯ มากครับ 

 
นายทรงศักด์ิ… 



- ๓๙ - 
 

นายทรงศักด์ิ  กุลรัตน        มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ    ถาไมมี ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม      

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนใหความรวมมือรวมใจในการดํา เนินกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชนและทองถ่ิน     
และสุดทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุขความเจริญคิดอะไรสมความปรารถนา    
ทุกประการสุดทายนี้ขอใหทานโชคดีมีชัยท้ังไปท้ังกลับใหโชคดีรวยทรัพยท้ังกลับท้ังไปครับ 

เลิกประชุม  เวลา   ๑6.40 น. 
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                   (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล) 

                                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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